

Số: /BC-HĐND

Bắc Kạn, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2022

Thực hiện Điều 7 Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Xem xét các báo cáo theo quy định

Trong năm 2022, HĐND tỉnh đã tổ chức 06 kỳ họp gồm: 03 kỳ họp chuyên đề; 02 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Tại hai kỳ họp thường lệ trong năm, HĐND tỉnh đã tiến hành xem xét các báo cáo công tác 6 tháng và cả năm của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh. Đồng thời, xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Các báo cáo đều được Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo lĩnh vực hoạt động của từng Ban để trình kỳ họp, làm cơ sở để các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét trước khi quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Qua xem xét các báo cáo, HĐND tỉnh đã thảo luận, đưa vào nghị quyết kết quả kỳ họp ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các cơ quan có liên quan và giải pháp trong thời gian tiếp theo; trong đó có các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023. Thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm, cuối năm 2022, UBND tỉnh đã tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện; các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động theo dõi, giám sát việc thực hiện.

2. Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn

Trên cơ sở đề xuất nội dung chất vấn của các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh và những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, lựa chọn chất vấn đối với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chánh Thanh tra tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm và chất vấn đối với Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Công Thương, Lao động-Thương binh và Xã hội tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

Việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được chủ tọa điều hành linh hoạt, khoa học, hợp lý, đảm bảo dân chủ, gợi mở và thẳng thắn. Đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, đặt nhiều câu hỏi chất vấn sát với thực tiễn; phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri; được nhiều đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, gắn với trách nhiệm của người trả lời chất vấn. Lãnh đạo UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành trả lời chất vấn đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, cơ bản làm rõ những vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh đặt ra, thẳng thắn nhận trách nhiệm của ngành, lĩnh vực phụ trách; đồng thời, đưa ra các giải pháp cơ bản giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực được giao phụ trách.

Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, tổng hợp lời hứa hoặc những nội dung tiếp thu thực hiện của người trả lời chất vấn để yêu cầu Lãnh đạo UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành trả lời chất vấn báo cáo kết quả thực hiện. Các nội dung chất vấn đã được UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan thực hiện, báo cáo kết quả theo quy định.

3. Hoạt động giám sát chuyên đề

Thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022, HĐND tỉnh đã quyết nghị thành lập 02 đoàn giám sát để tổ chức triển khai thực hiện giám sát chuyên đề¹ gồm có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, một số đại biểu HĐND tỉnh và đại diện Thường trực HĐND một số huyện, thành phố. HĐND tỉnh đã giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham mưu, xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết, báo cáo kết quả giám sát đối với 02 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh.

Theo đó, 02 Đoàn giám sát đã triển khai thực hiện các nội dung giám sát đảm bảo đúng quy trình, thủ tục giám sát theo luật định; tuân thủ thời gian và tiến độ giám sát; báo cáo kết quả giám sát với HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề

¹ (1) Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh; (2) Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

đầu năm và kỳ họp thường lệ cuối năm theo kế hoạch đã đề ra. Các báo cáo đã đánh giá thực trạng, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện và kiến nghị UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện 55 kiến nghị.

Trên cơ sở báo cáo kết quả của Đoàn giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đối với kết quả giám sát việc thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, HĐND tỉnh đã thống nhất đưa nội dung vào nghị quyết kỳ họp và đề nghị UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát. Thường trực HĐND tỉnh cũng giao Ban Dân tộc HĐND tỉnh hằng năm thực hiện giám sát việc thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn, nhằm kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp để tiếp tục triển khai có hiệu quả, đúng các quy định của pháp luật.

(Có phụ lục số 01 gửi kèm)

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2022

1. Giám sát chuyên đề

Hoạt động giám sát chuyên đề luôn được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, coi là nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo, triển khai, tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức thực hiện. Ngay từ cuối năm 2021, trên cơ sở đề xuất của các Ban HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã sớm ban hành chương trình hoạt động giám sát năm 2022, trong đó giao các Ban HĐND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung giám sát chuyên đề theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo kết quả giám sát tại các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh; giao các Ban HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và báo cáo HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm.

Theo đó, trong năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 05 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề về các nội dung như: Công tác quản lý, sử dụng

kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2019-2021; việc triển khai tổ chức thực hiện công tác tập huấn các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021; việc thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 của HĐND tỉnh quy định cụ thể thực hiện một số nội dung Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và một số chính sách hỗ trợ của địa phương đối với các trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh và việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; khảo sát việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.

Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát, khảo sát, đã có 59 ý kiến, kiến nghị gửi đến UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để tổ chức thực hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn tại kỳ họp thứ 10 (*kỳ họp chuyên đề tháng 10*) HĐND tỉnh khóa X.

Qua theo dõi, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện cơ bản đầy đủ các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Đến nay, đã có 54/59 kiến nghị đã được xem xét, giải quyết; 05/59 kiến nghị đang tiếp tục xem xét, giải quyết.

Việc giám sát triển khai, thực hiện các dự án do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được các Ban HĐND thực hiện thường xuyên, mỗi Ban tổ chức 2 đợt và báo cáo HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm.

Thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh. Kết thúc giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng báo cáo kết quả gửi Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội² theo quy định. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã có 20

² Báo cáo số 207/BC-HĐND ngày 01/12/2021 về việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 14/01/2022 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

kiến nghị cụ thể với Quốc hội, UBTWQH, Chính phủ, Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh các nội dung có liên quan.

Với vai trò là đối tượng giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng 02 báo cáo gửi Đoàn giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm: Báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 và Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh đảm bảo bám sát đề cương và tiến độ thời gian theo quy định³. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã có 05 kiến nghị cụ thể với Chính phủ và các bộ ngành Trung ương để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

(Có phụ lục số 02 gửi kèm)

2. Hoạt động giải trình giữa hai kỳ họp

Trong năm 2022, xuất phát từ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, bất cập ở địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 02 phiên giải trình với 03 nội dung: (1) Việc triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; (2) Việc quản lý, khai thác, duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi và (3) Công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Các phiên giải trình đều được tổ chức theo đúng quy định, với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Qua giải trình đã làm rõ được nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình và hướng giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn trong các lĩnh vực được đề cập tại phiên giải trình. Qua hoạt động giải trình cho thấy, UBND tỉnh, các cơ quan liên quan có sự nỗ lực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo lĩnh vực phụ trách, đã đạt được những kết quả nhất định và tạo chuyển biến tích cực.

Sau các phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành thông báo kết luận với 22 kiến nghị gửi đến UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan; có quy định cụ thể thời hạn UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kết luận; đồng thời giao các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Trên cơ sở kết luận của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan để triển khai thực hiện. Qua rà soát, đến nay các kiến nghị đã và đang được UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét đối

³ Báo cáo số 04/BC-HĐND ngày 21/01/2022 về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 và Báo cáo số 15/BC-HĐND ngày 28/02/2022 về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

với báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026⁴.

3. Hoạt động giám sát thường xuyên

a) Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị qua các cuộc tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã sớm phân công, giao các Ban HĐND tỉnh theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực phụ trách; phân công 01 Ban HĐND tỉnh chủ trì tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Theo đó, trong năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 02 báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trình HĐND tỉnh xem xét tại các kỳ họp thường lệ⁵. Thường trực HĐND tỉnh đã có 18 kiến nghị cụ thể đối với UBND tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trong việc giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau khi nhận được báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm; xác định rõ thời hạn giải quyết để làm cơ sở đôn đốc giải quyết; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tiến độ giải quyết trước ngày 15 hằng tháng để UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định. Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương quan tâm công tác tuyên truyền về kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị đến đông đảo cử tri biết, tránh việc phản ánh lại tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau.

Qua giám sát cho thấy, việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tương đối tốt, chất lượng trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri ngày càng được nâng lên, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành trả lời, có phương án giải quyết cụ thể. Số ý kiến, kiến nghị đã được trả lời, giải quyết tương đối cao, đạt khoảng 87,57% số ý kiến, kiến nghị.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 và việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết trước và sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa X, tại kỳ họp thứ 14 (*kỳ họp thường lệ*

⁴ Báo cáo số 401/BC-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh.

⁵ (1) Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 13/7/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu; việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết trước và sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa X; việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và những ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết trước và sau kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX; (2) Báo cáo số 213/BC-HĐND ngày 02/12/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết từ kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X trở về trước.

giữa năm 2023) này, Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét báo cáo kết quả giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri; trong đó có 09 kiến nghị cụ thể đối với UBND tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong việc giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

b) Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, thực hiện. Đơn thư của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh đều được xem xét, phân loại, nghiên cứu và kịp thời xử lý; không để đơn thư tồn đọng. Trong năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 62 đơn thư của công dân; theo đó chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 39 đơn thư; trả lời, hướng dẫn công dân 06 đơn thư; lưu 17 đơn thư; ban hành 01 văn bản đôn đốc. Đơn thư do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến đều được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh nhận được 28 văn bản báo cáo, thông tin việc giải quyết đơn, thư của công dân.

Cũng trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã giao Ban Pháp chế và Ban Văn hóa - Xã hội khảo sát nắm thông tin cụ thể đối với 05 vụ việc theo đơn thư của công dân. Trên cơ sở xem xét kết quả khảo sát của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã có những kiến nghị cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân.

c) Bên cạnh đó, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố đều được Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét thông qua hình thức theo dõi văn bản; kịp thời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh những vấn đề phát sinh nếu có tại các phiên họp hằng tháng của Thường trực HĐND tỉnh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2022, HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện hoàn thành các hoạt động theo Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã đề ra. Hoạt động giám sát tại kỳ họp thông qua giám sát các báo cáo, chất vấn, thảo luận được nâng cao. Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục được quan tâm, tổ chức thực hiện đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ theo nội dung, tiến độ, kế hoạch từ đầu năm; có những nội dung phát sinh ngoài kế hoạch như việc khảo sát điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn. Nội dung giám sát được lựa chọn là những vấn đề nổi cộm trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; được cử tri và đại biểu quan tâm. Thường trực HĐND tỉnh chủ động, thực hiện tốt việc phân công, giao nhiệm vụ, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các hoạt động được hoàn thành đầy đủ, chất lượng, đúng quy định pháp luật;

không có hiện tượng trùng lặp, chồng chéo về nội dung, thời gian, địa điểm giám sát, khảo sát tại địa phương. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan có liên quan được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Việc gửi các báo cáo kết quả giám sát đến Ban Tuyên giao Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được duy trì thực hiện theo quy chế phối hợp đã ký kết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện hoạt động giám sát năm 2022 của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Một số đại biểu HĐND tỉnh chưa đầu tư nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu nên tham gia đóng góp ý kiến cho các báo cáo công tác trình kỳ họp chưa nhiều; ít phát biểu, thảo luận, tham gia ý kiến tại các phiên họp, phiên chất vấn tại kỳ họp; việc đại biểu tham gia tranh luận, truy vấn và đeo bám đến cùng vấn đề còn hạn chế. Kỹ năng chất vấn, đặt vấn đề yêu cầu giải trình của một số đại biểu HĐND tỉnh còn hạn chế...

- Ít khảo sát đối với việc triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐND tỉnh quyết nghị, những nội dung được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến giữa hai kỳ họp.

- Việc theo dõi, giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh chưa được hệ thống thường xuyên, liên tục.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

- Đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm, bị chi phối nhiều bởi công việc chuyên môn, chưa dành thời gian thỏa đáng cho các hoạt động của HĐND tỉnh.

- Chưa đưa ra mốc thời gian đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát; một số Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương chưa thực sự quan tâm, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện các kiến nghị sau giám sát; chưa thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát.

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẪM KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND; tăng cường dân chủ, phát huy trí tuệ của các đại biểu nhân dân trong việc thảo luận và quyết định những nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, bảo đảm dân chủ, cởi mở, lựa chọn nội dung chất vấn, tập trung vào những vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo thời gian quy định.

2. Tiếp tục đôn đốc thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là việc thực hiện quy định cụ thể về trách nhiệm và quyền

của đại biểu HĐND tỉnh để đại biểu tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐND. Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND.

3. Tăng cường hoạt động khảo sát, nắm bắt dư luận xã hội, ý kiến cử tri để lựa chọn nội dung giám sát, tổ chức tái giám sát nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan. Đây mạnh phối hợp giám sát với Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện.

4. Tăng cường giám sát đối với việc triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐND tỉnh quyết nghị, những nội dung được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến giữa hai kỳ họp.

5. Tổ chức thực hiện việc giám sát kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực, Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh.

Trên đây là Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2022./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (*Báo cáo*);
- UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, HS.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Thu Trang